



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
เรื่อง แนวปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
พ.ศ. ๒๕๕๘

เพื่อให้การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเพื่อเป็นการลดความสูญเสียในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการบาดเจ็บ เสียชีวิต จากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมไปถึงการเสริมสร้างความตระหนักให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและประชาชนทั่วไป ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักศึกษาและบุคลากรอันเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือองค์กรต้นแบบมหาวิทยาลัย ๑๐๐% “ราชภัฏภาคเหนือร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปีแห่งการรณรงค์วินัยจราจร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ๘ แห่ง เพื่อสร้างองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% นำไปสู่การดำเนินงานในเชิงนโยบายของแต่ละองค์กร สร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ และกระตุ้นจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ได้มีแนวคิดร่วมกันว่า กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จะให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน ตามนโยบายองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% การรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย ทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนภายในมหาวิทยาลัยทั้ง ๘ แห่ง

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงขอประกาศแนวปฏิบัติการขับขี่รถจักรยานยนต์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้รับทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ ภายในมหาวิทยาลัยฯ
  ๒. ผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย จะไม่อนุญาตให้นำรถจักรยานยนต์เข้ามาในมหาวิทยาลัยฯ โดยเด็ดขาด
  ๓. ไม่อนุญาตให้มีการขับขี่และโดยสาร เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยเด็ดขาด
- ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด หากผู้ไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้ขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยเด็ดขาด เพื่อสร้างความเป็นระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย กฎจราจร เพิ่มความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ นำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง